

## บรรณาธิการแถลง

เนื้อหาหลักในวารสารฉบับนี้เป็นเรื่องของ “เศรษฐศาสตร์” ในบทความเรื่องแรก **Bunluasak Pussarangsri** เสนอเรื่อง “Impact of Uncertainty of Input Supply on Locations of Manufacturing Plants : A Theoretical Analysis” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างระหว่างพฤติกรรมของผู้ประกอบการกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ผู้เขียนเสนอแนะไว้ว่า การที่จะทำเช่นนี้ได้ จำเป็นที่จะต้องสร้างทฤษฎีขึ้นมาเพื่ออธิบายพฤติกรรมของผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้อง **วินัย อัครวิศิระกุล** เขียนเรื่อง “เศรษฐศาสตร์สหวิทยาการ” โดยชี้ถึงปัญหาและสาเหตุต่าง ๆ ที่เกิดจากความล้มเหลวในการศึกษาเศรษฐศาสตร์สหวิทยาการ ดังนั้น การจะเข้าใจเรื่องราวของเศรษฐศาสตร์ได้ครบถ้วนและถูกต้องนั้น จำเป็นต้องรู้ความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างเศรษฐศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ไกรยุทธ อีรตยาสินันท์** เสนอบทความเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยราชการที่มีประสิทธิผลต่อการจัดสรรงบประมาณ: สาระและแนวการพัฒนา” โดยชี้ว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้การจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิผลนั้น ได้แก่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดกฎเกณฑ์ทางด้านงบประมาณ และหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณ ผู้เขียนได้เสนอว่า หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐควรเข้าใจด้วยว่าวัตถุประสงค์ของงบประมาณนั้นเป็นไปเพื่อการให้บริการแก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ รัฐกำลังเผชิญและสอดคล้องกับแผนการต่าง ๆ ที่รัฐต้องดำเนินการให้ลุล่วง **สมนึก แต่งเจริญ** เสนอบทความเรื่อง “การพึ่งพาอาศัยการค้าระหว่างประเทศของระบบเศรษฐกิจไทย” โดยชี้ว่าระบบเศรษฐกิจไทยเป็นระบบที่ต้องอาศัยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในด้านการส่งออกนั้น ต้องอาศัยตลาดในต่างประเทศ และในด้านการนำเข้าต้องอาศัยวัตถุดิบ เทคโนโลยี และความรู้ด้านการจัดการจากต่างประเทศ การที่ระบบเศรษฐกิจไทยต้องอาศัยต่างประเทศเช่นนี้ทำให้เกิดความไม่แน่นอน และไม่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของต่างชาติ การแก้ปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องแสวงหาทางเลือกมาตรการ และนโยบายที่ถูกต้อง

**ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์** เขียนเรื่อง “ศักยภาพการผลิตและการส่งออกมังคุด” ซึ่งเป็นบทความที่สรุปมาจากรายงานการวิจัย นับว่ามีประโยชน์โดยตรงต่อวงการธุรกิจส่งออกผลไม้ของไทรยงลักษณ์ **สุทธิวิวัฒน์** เสนอบทความเรื่อง “การวินิจฉัยงบประมาณ : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับทฤษฎีงบประมาณ” โดยกล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณก็เพื่อจัดการกับทรัพยากร

ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้แก่ผู้ของบซึ่งมักจะมีความต้องการที่ไม่ค่อยจะจำกัด ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อที่จะช่วยให้การจ่ายงบประมาณของรัฐสนองตอบต่อนโยบายทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โกวิท ภัณฑรัตน์ เสนอเรื่อง “นักวิเคราะห์นโยบาย และการเลือกปัญหา นโยบายสาธารณะ” โดยระบุว่า การเลือกปัญหา นโยบายสาธารณะเป็นขั้นตอนที่ยากขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการกำหนดนโยบาย เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเมือง นักวิเคราะห์นโยบายจึงมักจะมีเรื่องขัดแย้งระหว่างหลักการกับข้อจำกัดทางการเมือง โดยทั่วไปแล้ว เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาในกระบวนการเลือกปัญหาก็คือ ประเด็นทางด้านวิชาการ, องค์กรและการเมือง

นอกจากบทความด้าน “เศรษฐศาสตร์” แล้ว **ประทาน คงฤทธิศึกษากร** ยังได้นำเสนอบทความเรื่อง “ปัญหาและแนวโน้มของสภาพตำบลในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหามาตรการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปกครองในระดับตำบลให้ดีขึ้น เพราะหากสภาพตำบลมีขีดความสามารถในการปกครองตนเองอย่างเพียงพอแล้ว จะทำให้เกิดผลดีต่อการปกครอง และการบริหารราชการไทยโดยส่วนรวมต่อไป

นอกจากนี้ **ภาวณา เขมะรัตน์** ได้ทำการ “วิจารณ์และแนะนำหนังสือ” โดยได้วิจารณ์และแนะนำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักของประเทศ. **ท้ายที่สุด สุจิตรา ชำนิวิทย์กรณ์** เขียน “บทบรรณาธิการ” ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน

คณะกองบรรณาธิการมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะผลิตวารสารทางวิชาการให้มีคุณภาพ และในขณะเดียวกันก็ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อ่านได้ด้วย. การจะทำให้ได้เช่นนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกองบรรณาธิการจะต้องอาศัยเสียงสะท้อนและความร่วมมือของบรรดาท่านผู้อ่านทั้งหลาย

**วัฒนา พัฒนพงศ์**